

สรุปขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

ข้อแนะนำการใช้งาน (เพิ่มเติม)

1. การสมัครต้องใช้ Web Browser IE เท่านั้น
2. ควรพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครทันทีหลังจากการสมัคร เพราะมีการกำหนดวันที่ชำระเงินค่าสมัครระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน หากพิมพ์ภายหลังจากที่สมัคร อาจเลยกำหนดวันที่ชำระเงิน
* การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งการชำระเงิน
3. การกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หากตรวจสอบพบ จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และอาจมีผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1 เข้าสู่เว็บไซต์ที่ <http://www.admission.kmutnb.ac.th>

2 คลิกเลือกโครงการที่สมัคร

3 อ่านรายละเอียด ระเบียบการ/ประกาศ/ข้อมูลการรับสมัคร
ในโครงการที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา

4 เลือกสาขา/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร
ทั้งนี้ต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติ คุณสมบัติ ตรงตามที่สาขา/สาขาวิชา นั้นๆ กำหนดไว้หรือไม่
☞ อย่าลืม! ดูรายละเอียด วัน เวลาเรียน สถานที่เรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ของหลักสูตร/โครงการ ที่เลือกสมัครด้วย

5 เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ในโครงการที่ต้องการสมัคร และลงทะเบียนสมัครเรียน
☞ กรณีที่มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ..เข้าสู่ระบบไม่ได้ ให้ดูที่ข้อแนะนำกรณีเกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบไม่ได้

6 กรอกข้อมูลการสมัคร (กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริงเท่านั้น)
☞ อย่าลืม! ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการบันทึกข้อมูล

7 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร แล้วไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร ภายในวันที่ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงินฯ
☞ หากเลยกำหนดชำระ แต่ยังไม่สิ้นสุดเวลาการรับสมัคร ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 และ 7
กรณีสิ้นสุดเวลาการรับสมัครและยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร จะถือว่าไม่ได้สมัคร จะเรียกร่องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้

8 เข้าระบบรับสมัครออนไลน์เพื่อตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ว่าการชำระเงิน “สำเร็จ” หรือ “รอชำระเงิน”
☞ หลังชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ จึงจะตรวจสอบข้อมูลได้ หากตรวจสอบแล้ว “สำเร็จ” ให้รอดำเนินการขั้นตอนที่ 9

9 พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อนำมาเป็นหลักฐานแสดงในวันสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
☞ เริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มพิมพ์ใบหลักฐานฯ ผู้สมัครจะทราบข้อมูลการสมัคร เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ (ถ้ามี)

การสมัครต้องทำให้ครบทุกขั้นตอน มิเช่นนั้นอาจเสียสิทธิในการสมัคร
สามารถตรวจสอบขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียดได้ในระเบียบการรับสมัคร หรือประกาศรับสมัคร ในโครงการที่ต้องการสมัคร
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี